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เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ห้องประชุม

กรรมาธิการ N 405 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการศึกษา 
สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาติดตามผลการ
ด าเนิ นการเบิ ก จ่ าย เงิน กอ งทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพ่ื อก ารศึ กษ า 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด าเนินการพิจารณาติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเป็นจ านวนมาก ดังนั้น 
เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาในส่วน
ของการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนให้แก่นักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืม ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงได้เชิญบุคคล
ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงและแสดงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และคณะผู้ร้องเรียน ดังนี้ 

นายจตุพร  ใจกล้า นายฐิรวัฒน์  แทบทัน และนายกิตติวัฒน์  
อ้ึงเจริญ ในฐานะผู้ร้องเรียน ได้มาชี้แจงให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ
ที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

สืบเนื่องจากนิสิตนักศึกษาแต่ละมหาวิทยาลัยได้แจ้งปัญหา 
การโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนล่าช้าของกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงขอความ

อนุเคราะห์ตรวจสอบความล่าช้าการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนจากรอบของการโอนเงิน  
ค่าครองชีพ และโปรดพิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ ๑) พิจารณาให้ประชาสัมพันธ์ หรือแถลงการณ์ 
ต่อสาธารณชนทุกครั้ง เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาความล่าช้าของการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนเพ่ือลด
ความกังวลใจและคลายข้อสงสัยให้กับผู้กู้ยืมเงิน ๒) พิจารณายกเลิกหรือลดการก าหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องท า
กิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปรับเปลี่ยนแนวทางการก าหนดคุณสมบัติของผู้กู้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ๓) พิจารณาลดขั้นตอนหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการยื่นเอกสารประกอบ 
การยื่นค าขอกู้เพ่ือก่อให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินการกู้ยืมและเป็นการช่วยเหลือนิสิตได้อย่างเหมาะสม  
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และ ๔) เร่งรัดการโอนเงินค่าครองชีพ
และค่าเล่าเรียนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นิสิต
นักศึกษาโดยเร็ว 

นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศึกษา ได้ชี้แจงให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
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 กรณีปัญหาความล่าช้าของการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนยอมรับว่าเกิดขึ้นจริง ซึ่งแต่ละกรณี
ก็เกิดปัญหาไม่เหมือนกัน และมีปัญหาเกิดขึ้นทุกปี แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบปัญหามากกว่าทุกปี  
เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้กู้ยืมเป็นจ านวนมากประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ สถานศึกษาจึงมีมาตรการปรับลดค่าเทอมให้แก่นักเรียนนักศึกษาท าให้ 
กยศ. ต้องปรับกระบวนการให้กู้ยืมเงิน ปัจจุบันผู้กู้ส่วนใหญ่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพไปแล้ว คงเหลือบางส่วน 
ที่ยังไม่ได้รับการโอนเงิน เนื่องจากมีสาเหตุส าคัญจากเอกสารสารที่ ส่ งมาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
หรือสถานศึกษายังไม่ได้ส่งเอกสารกู้ยืมให้ กยศ. หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบสอบเอกสาร ซึ่งปกติเมื่อได้รับ
เอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วจะด าเนินการโอนเงินค่าครองชีพให้ภายใน ๗ วัน ดังนั้น เพ่ือลดความล่าช้า 
การโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนดังกล่าว กยศ. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมเงิน 
โดยผู้กู้ยืมต้องด าเนินการในระบบ e-studentloan ด้วยตนเอง รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล รวมถึงเอกสาร 
ของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนยื่นสถานศึกษา และสถานศึกษาต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะ  
ที่เวลาก าหนด ต้องด าเนินการในระบบ e-studentloan ให้ครบทุกขั้นตอนและต้องตรวจสอบเอกสารการกู้ยืม
ของผู้กู้ทุกรายให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่ง และควรทยอยส่งเอกสารการกู้ยืมแทนการส่งจ านวนมากในคราวเดียว 
ส่วนกรณีการก าหนดให้ผู้กู้ยืมต้องมีชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะไม่น้ อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
คิดโดยเฉลี่ยแล้ว ๓ ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่ง กยศ. ได้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมโดยสามารถท ากิจกรรม 
จิตสาธารณะได้อย่างหลากหลายทั้งในส่วนของรูปแบบและช่องทางในการท ากิจกรรม อีกทั้งนักเรียน 
และนักศึกษาสามารถเข้าร่วมท ากิจกรรมจิตสาธารณะผ่านทาง website ของ กยศ. ซึ่งมีกิจกรรมให้ร่วม 
หลายโครงการ เช่น โครงการที่ กยศ. ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ   

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ควรเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการ หลักเกณฑ์การกู้ยืม รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงโดยเร็ว
เกี่ยวกับสาเหตุความล่าช้าของการโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน เพ่ือลดความกังวลใจและคลายข้อสงสัย
ให้กับผู้กู้ยืมเงิน และเร่งโอนเงินค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนของ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นิสิตนักศึกษา
โดยเร็ว รวมทั้งประเด็นการก าหนดคุณสมบัติให้ผู้กู้ต้องท ากิจกรรม
จิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ที่ก าหนดให้ผู้กู้ต้องท า
กิจกรรมจิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมปีละไม่ต่ ากว่า ๓๖ 
ชั่วโมง จะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปแบบและช่องทาง
ในการท ากิจกรรมอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษา 
ซึ่งมีความพร้อมที่แตกต่างกัน 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา  
สภาผู้แทนราษฎร 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศึกษา 
วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕  

ข้อมูล ณ เวลา ๑๖.๕๓ นาฬิกา 


